



ไทยนิวส์

หนังสือพิมพ์รายวันภาพ-ข่าวสำหรับชนทุกชั้น.

ปีที่ 36 ฉบับที่ 13,068 ประจำวันพุธ ที่ 12 กรกฎาคม 2549 ราคา 5 บาท

อธิการบดีมฟส.ถึงเงินกู้กรอ.ไม่ชัดเจน แฉรัฐแถมส่งผลกระทบต่อการจัดการงบประมาณ

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เปิดเผยถึงจำนวนนักศึกษา มฟล. ที่กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต ปีการศึกษา 2549 ว่า มีจำนวนทั้งสิ้น 1,129 คน แยกเป็นระดับปริญญาตรี 1,085 คน และอนุปริญญา 44 คน รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 24,903,800 บาท โดยคิดเป็นสัดส่วน 53.89% จากจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 2,095 คน สาขาวิชาที่มีผู้กู้มากที่สุดคือนิติศาสตร์ 224 คน บริหารธุรกิจสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 113 คน ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 99 คน และสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 79 คน โดยจังหวัดที่มีผู้กู้มากที่สุดเรียงตามลำดับดังนี้

เชียงใหม่ ลำปาง กรุงเทพมหานคร สุพรรณบุรี พะเยา และอุดรธานี อธิการบดี มฟล. กล่าวด้วยว่า เมื่อเปรียบเทียบกับการกู้ยืมเงินผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมทางการศึกษา

(กยศ.) ในปีการศึกษา 2548 ที่ผ่านมาพบว่า มีผู้กู้ยศ.ประมาณ 30% จากจำนวนนักศึกษาที่รับทั้งหมด ซึ่งแสดงว่ามีผู้กู้กรอ.มากกว่า ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะกรอ.เปิดโอกาสให้ทุกคนได้กู้โดยไม่คำนึงถึงฐานะทางครอบครัว แต่ข้อเสียคือกู้ได้เฉพาะค่าเล่าเรียน ส่วนค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นค่าครองชีพไม่สามารถกู้ได้เหมือนกยศ. ดังนั้นนักศึกษาจะต้องพยายามหาเอง อย่างไรก็ตามกองทุนกรอ.ปีนี้อยู่ยังไม่มีความชัดเจนถึงตัวเลขค่าเล่าเรียนที่ให้นักศึกษากู้ว่าจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายส่วนตัวของมหาวิทยาลัย เพราะขณะนี้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บโดยอิงจากค่าเล่าเรียนปกติ ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการกองทุนกรอ.มีความชัดเจนทั้งนักศึกษาและมหาวิทยาลัย รัฐบาลจะต้องแถลงให้ชัดเจนถึงหลักเกณฑ์ว่าด้วยการบริหารจัดการงบประมาณกรอ. ในส่วนของมหาวิทยาลัยว่าครอบคลุมค่าใช้จ่ายส่วนใดบ้าง เพื่อจะได้จัดเก็บได้ถูกต้อง "ตามหลักการกู้เงินกรอ. จะยึดค่าใช้จ่ายรายหัวเป็นฐานให้นักศึกษากู้ แต่เวลานี้ตัวเลขค่าใช้จ่ายรายหัวในแต่ละสาขายังไม่มีความชัดเจน หรือตัวเลขค่าใช้จ่ายรายหัวที่มีอยู่ก็ไม่เป็นที่ยอมรับเป็นการนำกรอ.มาใช้ทั้งที่ยังไม่มีความชัดเจนเวลานี้ทุกมหาวิทยาลัยก็อิงจากค่าเทอมที่เก็บจากปีที่ผ่านมาเป็นฐานในการจัดเก็บ ซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักความเป็นจริง" รศ.ดร.วันชัยกล่าว.